

HUYỆN ỦY VĂN QUAN  
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Văn Quan, ngày tháng 9 năm 2024

Số -CV/BTGHU

Tuyên truyền về việc chủ động, tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,  
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Thực hiện Công văn số 3710-CV/BTGTU, ngày 09/9/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền về việc chủ động, tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về ý thức chủ động, tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra. Tuyên truyền về tình hình mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối, sạt lở đất. Tuyên truyền về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 03/9/2024; Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024; Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 06/9/2024; Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 09/9/2024 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh số 07/CĐ-UBND ngày 04/9/2024, số 08/CĐ-UBND ngày 05/9/2024, số 09/CĐ-UBND ngày 07/9/2024.

Tuyên truyền về khuyến cáo của ngành chức năng để bảo đảm an toàn trước các nguy cơ cao về sạt lở đất, nhất là sạt lở đất thường xảy ra vào ban đêm, không chỉ xảy ra trong khi mưa mà còn có thể sau khi mưa một thời gian khá dài, khi đất vẫn còn ngậm nước; các nguy cơ cao về xảy ra lũ quét trên các sông, suối,... như: Theo dõi diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh. Chú ý quan sát các dấu hiệu xảy ra lũ quét, sạt lở đất (mưa lớn kéo dài ngày, có tiếng động lạ, vết nứt, nước suối chuyển màu; đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...) để chủ động phòng tránh. Khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Hạn chế di chuyển trong mưa lũ; không đi qua ngầm tràn, đường giao thông đang ngập sâu hoặc nước chảy xiết. Không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi mưa lớn, có lũ. Không lại gần hoặc đi qua khu vực, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhất là trong đêm tối. Khai thông các dòng chảy tạo đường thoát lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc men, đèn pin, cốc, xẻng, cuộn dây... Lưu các số điện thoại cứu nạn tại địa phương để liên hệ trong tình huống khẩn cấp. Tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của chính quyền địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường sau

bão lũ tránh phát sinh và lây lan dịch bệnh...

Đề nghị các cơ quan truyền thông của huyện bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh, các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan, theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, ngập lụt, các nguy cơ cao về sạt lở đất, các nguy cơ cao về xảy ra lũ quét trên các sông, suối,... để sớm tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân nhằm kịp thời chủ động phòng tránh, xử lý hiệu quả các tình huống.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Quan**